



# CON ONG

tuần báo trào phúng đối lập  
(môn bài nhà nước cấp số 3716/TBTT/CHBC)

SỐ 220

8 TRANG 20 TỶ

PHÁT HÀNH

ngày 29-6-1972

đến 6-7-1972

Chủ Nhiệm : NGUYỄN VĂN MINH

Đầu bếp : MINH VỒ

Địa chỉ liên lạc : 54 VÕ TÁNH

ÔNG NÓI : 93801

Wason  
DS 531  
C74++



## THÂN PHẬN NHƯ ỢC TIỂU !

Ngay sau khi chuyến Hoa du của Đại đế Nit Con vừa kết thúc, người dân Việt đã thở phào nhẹ nhõm với niềm tin rằng chiến cuộc đau thương sẽ được chấm dứt bằng một giải pháp chính trị. Thế rồi, hy vọng tiêu tan dần theo đà leo thang chiến tranh của Mỹ trên đất Bắc và của C.S.B.V. tại Nam V.N ngay khi Cộng quân mở cuộc tổng tấn công qui mô bằng các trận đánh ác liệt trên 3 mặt trận Trị Thiên, An Lộc và Kontum. Mọi người lại bắt đầu hướng về chuyến đi Nga

của Đại đế Nit Con để trông mong nền hòa bình cho dân tộc nhược tiểu này sớm đến. Khốn thay, chiến trận lại khốc liệt tàn bạo hơn bao giờ hết, Mỹ phong tỏa các hải cảng B.V cho hàng trăm máy bay chiến lược B-52 cùng nhiều phân lực cơ tổi tàn đập xuống đầu B.V hàng ngàn tấn bom đủ loại, nhất là kể từ khi Quảng Trị phải di tản. Mọi niềm tin vào hòa bình lại tắt ngúm, nhà nước ban bố tình trạng thiết quân luật, Tổng Tổng Giao chỉ quoc yêu cầu Quốc Hội cho ông được toàn quyền trị nước trong 6 tháng tiếp theo mặt trận thông cáo về đôn quân

17, 39 - 43 phổ biến kiểu "tam vạn, bát sách"... Thời gian nhè nhàng trôi qua, quân VNCH tổng phản công mừng ngày QL, tin tức chiến sự vẫn chiếm đa số trên nhật trình song song với chuyến đi BK của cố vấn Kissinger và chuyến đi Hà Nội của Chủ tịch Liên Xô Podgorny, toàn dân Việt đau thương lại chớm nở một tia hy vọng, chắc chắn vấn đề VN sẽ được giải quyết sớm trên bàn thương nghị và giả thuyết một cuộc ngưng bắn có thể sẽ được thực hiện trên toàn bán đảo Đông Dương, thế rồi Kissinger trở về Hoa Sanh Môn tuyên bố : " Chưa có

một tiến triển nào để giải quyết vấn đề VN " và khẳng định Mỹ không nhờ Nga - Hoa áp lực Hà Nội mà Mỹ đang chờ thái độ cởi mở nghiêm chỉnh của Hà Nội để cùng Mỹ trực tiếp thảo luận giải quyết cuộc chiến. Podgorny thì tuyên bố đầy lạc quan trên đường về Mốt Cu sau chuyến đi âm thầm sang Hà Nội 4 ngày, thế nhưng trái ngược thực sự đã diễn ra một cách khó hiểu khi có tin sứ mạng của Podgorny nhằm thuyết phục Hà Nội ngồi vào bàn hội nghị đã hoàn toàn thất bại, căn cứ vào sự vắng mặt của Phạm văn Đồng và thái độ

lạnh nhạt của nhà cầm quyền miền Bắc. Hòa đàm Ba Lê sau thời gian tạm ngưng vẫn tiếp tục bế tắc, chiến sự lại sôi động trở lại trên mặt trận Trị Thiên, hàng trăm B-52 vẫn tiếp tục ngày đêm cày nát những vùng tập trung của Cộng quân. Mọi người bắt đầu bi quan và thực sự mù tịt, vì không hiểu trò chơi của 3 anh khổng lồ Nga Hoa Mỹ muốn gì; làm gì ra sao trên mảnh đất căn cõi khốn khổ này ? Mọi người mỗi sáng thức dậy lại tiếp tục đoán mò thời cuộc, lại hy vọng để sống cái đau của dân nhược tiểu nó là như vậy ! CO



### HẬU CHIẾN

Cuộc chiến tranh dài lê thê này thế nào rồi cũng phải chấm hết trong một ngày sát gần đây, rất bất ngờ. Hiện các nhà cung cấp vũ khí cho 2 phe đang tới tập đi đêm với nhau, thậm thụt với nhau để sau đó có thể phớt ra một giải pháp huề binh mà cả Tư bản lẫn Cộng sản đều có lợi chỉ có dân tộc Annamta là bị lỗ vốn nặng mà thôi. Lỗ vốn về máu xương, về đời khổ điều tàn suốt 1 phần 4 thế kỷ nay.

Với những cuộc đi đêm của các bố cai thầu chiến tranh nói trên, mọi người đều có quyền nghĩ rằng, một ngày đẹp trời nào đó, vừa bùng con mắt dậy là thấy có ngay hòa bình. Nhưng hòa bình rồi thì phải làm gì? Hòa bình rồi để bọn cai thầu tiếp tục chia chác quyền lợi, tiếp tục ăn nhậu trên sự đời khổ của dân tộc ta hay sao? Hòa bình rồi để thấy mình vẫn còn phải làm nô lệ cho kẻ khác hay sao? Biết bao nhiêu năm máu xương đã đổ ra, biết bao nhiêu nhân mạng đã gục xuống để đổi lấy một nền hòa bình như thế hay sao?

Nếu không muốn thế, chúng ta sẽ phải làm gì khi có hòa bình? Câu hỏi này cần dành cho các ông nhà nước. Các ông ấy giờ đây vẫn chưa thấy có một sự động dậy nào cả. Các ông ấy vẫn chưa hề nghĩ rằng một khi hòa bình xảy ra thì làm cách nào để đối phó với những thế lực Tư bản và Cộng sản, làm thế nào để sống, để hàn gắn những vết thương lổ loét do chiến tranh mấy chục năm gây ra? Hòa bình rồi thì không còn khoản viện trợ nào để nuôi không trên 1 triệu quân như hiện tại. Do đó, phải cho lính giải ngũ, phải lo công ăn việc làm cho họ. Nhưng trong trường hợp này, đào đâu ra đủ công, tư sở, đủ nhà máy, xưởng thợ để thuê nhận hết số người vừa giải từ vũ khí? Đó là chưa kể tới tình trạng của giới chị em ta, của giới mẹ Mèo, của hàng trăm hàng ngàn công nhân từng sống bằng đô la của Mèo...

Như vậy là cái nạn thất nghiệp sẽ không thể nào tránh khỏi và nó sẽ vô cùng trầm trọng. Rồi trộm cướp sẽ mọc lên như nấm, sẽ đâm chém, sẽ thanh toán nhau chỉ vì một miếng ăn, một chỗ làm, một chút quyền lợi còn con. Giới mẹ Mèo và chị em ta sẽ đi thành từng đoàn, từng lũ xuống đường, công khai đi kiếm khira. Ôi, nói về cái xã hội hậu chiến của Annamta trong tương lai thì không bút nào tả xiết.

Thế nhưng, các nhân tài lãnh đạo ở đây hiện tại vẫn bình chân như vại, vẫn coi như không có chuyện gì đáng quan tâm, đáng lo ngại cả. Một đôi khi buồn tình, các đảng ấy cũng có chọt nhớ tới chuyện phải làm gì sau chiến tranh. Rồi một đảng nhân tài khoa bảng cũng có vất vả rủ nhau vào phòng lạnh, ngồi sa lông, khuân hàng đóng sách vở của Tây, của Mèo ra, vừa nhậu, vừa nghiên cứu hàng bao nhiêu niên, sau đó mới rặn ra được một kế hoạch mệnh danh (kế hoạch hậu chiến). Nhưng cái kế hoạch của các đảng khoa bảng này hay quá nên chỉ dùng được cho Tây, cho Mèo mà thôi và nó chẳng liên quan một chút nào tới cái xã hội rách nát An nam này cả. Kế hoạch của các nhà khoa bảng cao siêu quá, như ở trên mây trời nên nó đêch thích hợp đối với chúng ta.

Thế cho nên, giờ đây, chúng ta vườn chưa biết sẽ phải làm gì sau chiến tranh để mà sống. Chúng ta mới chỉ có những câu khẩu hiệu được đọc hùng dũng trên các đại phát thanh, phát hình nhà nước. Và chúng ta cũng vẫn chỉ có những nhân tài như Tống Ngọc, Tống Trưng để đương đầu trong mọi hậu chiến mà thôi. Hậu chiến mà vẫn còn những nhân tài này thì tương lai chúng ta hẳn sẽ trượt sang lằm.

### ĐƠN QUÂN

Trong tất cả cuộc chiến tranh nào cũng thế, khi gần kết thúc là thế nào cũng bùng lên một phát đờ dờ. Như hồi năm 1954, cuộc chiến tranh Việt Pháp bùng lên với trận Điện-Biên-Phủ đờ dờ rồi sau đó đưa tới hiệp định đình chiến Gieo neo. Bây giờ, cuộc chiến cũng gần tàn nên mới bùng lên mây mạt trận sôi nổi ở Quảng Trị, ở Kontum, ở An lộc...

Cũng chính vì cái sự bùng lên đó mà nhân dân miền Nam được thưởng thức thêm lệnh thiết quân luật và đặc biệt là lệnh đơn quân. Từ 17 tuổi tới 39-43, tức là cả con, cả cha đều kéo nhau đi đánh giặc. Con thì miệng còn ngậm bình sữa guigoz, tay còn cầm mấy con đế chọi, trong khi bố ló và súng đạn còn to và nặng hơn người. Còn bố của chúng thì mắt đeo kính lão, một tay vác súng, một tay chống gậy, trong ba lô thì đựng lủng củng nào là ống võ, nào là thuốc ho, thuốc bổ thận, thuốc đau lưng Thảo Nam Sơn... Thế là mấy bố con cùng trên đường đi ác ề.

Đó là hình ảnh thời sự mà anh chàng thợ vẽ Hím đã hí họa trên Con Ong trong một số trước. Nhìn bức hình vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương tâm, lại vừa thấy xót xa, bùi ngùi. Nếu trên cõi đời này không có Cộng sản, không có Tư bản, không có chiến tranh thì làm chỗ gì có những cảnh ngộ nghĩnh như thế, làm chỗ gì có cảnh cả bố lẫn con cùng rủ nhau đi ác ề như thế!

Hiện tại, các tuổi 17, 39-43 đã hoặc đang chuẩn bị lên đường. Các sinh viên phải thi cử gấp rút, các khria lão cũng phải mi vợ, mi con gấp rút để khỏi bị trễ hẹn. Mặc dù đã có nhiều lời thỉnh cầu xin được triển hạn, xin được ở nhà đi học đi bắt đê hoặc ăn cơm với vợ con một thời gian nữa rồi hẵng đi ác ề cũng không muốn nhưng dường như nhà nước vẫn lạnh lùng chưa có một quyết định nào chánh thức. Do đó lệnh đơn quân vẫn được thi hành như thường lệ.

Tuy nhiên, theo bọn CO, nhà nước cũng nên xét lại vấn đề đơn quân xét về lợi hại của nó. Ai cũng biết, đơn quân là để quân đội có thêm lính ra chiến trường đánh nhau với CS. Thế nhưng, đơn quân còn đòi hỏi vấn đề thời gian, tối thiểu mỗi cậu bé 17 tuổi hay mỗi khria lão 39-43 tuổi cũng cần phải có khoảng vài ba tháng hay 1 niên để tập đi đứng, tập bắn súng, để có thể trở thành một chú binh đờ hay một sĩ quan, hạ sĩ quan. Không có thể một sớm một chiều từ cậu bé bắt đê trở thành ngay anh lính chiến được. Cho nên, trong khoảng thời gian vài ba tháng hay 1 niên đó, hẳn sẽ có biết bao biến chuyển xảy ra. Biến chuyển quan trọng nhất là những cuộc đi đêm giữa các ông Mèo, Nga và Tàu Cộng. Chẳng hạn, sau những cuộc đi đêm này, Mèo xỏ lá không viện trợ quân sự cho chúng ta nữa thì chúng ta lấy tiền bạc đâu, lấy quân trang, quân dụng đâu mà phát cho lính đơn quân, đó là chưa kể số lính đã có từ trước?

Phải thành thực nhận rằng, chúng ta không hoàn toàn chủ động trong cuộc chiến hiện tại và thật ra chúng ta cũng không đủ sức để mà chủ động trong một cuộc chiến có tính chất quốc tế và quá tốn kém hiện tại. Thế nên chúng ta cần phải dựa vào những yếu tố khách quan bên ngoài để biết mình nên làm gì và sẽ phải làm gì. Trong vấn đề đơn quân cũng thế, khi mà những kẻ chủ động đã bắt tay với nhau đã quẹo chiếc xe chiến tranh sang con đường khác mà chúng ta vẫn cứ đem mạng ra mà đổi chắc cho họ thì chẳng hóa ra chúng ta đại đờ lằm sao?



### SINH HOẠT CHÍNH TRỊ KHỎI SẮC

Ít ngày rày, phái viên "năm vùng" của Con Ong bên cạnh viện Beng Đâu cho hay "cố" chủ tịch Hạ Bộ tức cái bu gi già Nguyễn bá Láp thường tới lui cái cơ sở đáng sợ này với hành tung hơi kỳ bí. Phái viên còn cho hay những lần tới của giai đoạn đầu đã khiến nhiều ông Thanh Tra thuộc Viện kháo nhau có lẽ B.L. bị tổ nên được mời tới lấy cung nhưng sự tuyên truyền rì tai này bị bác thẳng cánh, bởi lẽ B.L. cũng như đồng nghiệp viện Thượng, nhà Hạ đều có cái mác bất khả xâm thì khó có ai tính chuyện đội đá vá trời mó vào các trụ. Trường hợp Trần ngọc Bồ Cu là ngoại lệ.

Phái viên "năm vùng" Con Ong tại Viện Beng Đâu, sau một thời gian vận dụng tất cả công lực lẫn bí kíp nghề nghiệp, được biết sự giao du thân mật giữa B.L. viết tắt đầy nhà với các ông nhớn của viện Beng Đâu chỉ nhằm một mục đích rất cao cả là thành lập một Đảng chính trị mới toanh, chưa bị bóc tem, nhằm tạo thế quân bình trong gánh đảng phái nặng nề nề tích hiện nay tại miền Nam này. Nhiều vị Thanh Tra khi được mời đã lấy làm một sự cảm động, mắt chớp lia như xe hơi đổi pha qua cốt lộn xoay xoay. Người ở kẻ, kẻ ở hử. Thủy chung đều chưa có quyết định rõ rệt. Có lẽ họ ngại không đủ tài năng và học thức làm đảng viên của B.L.

Hình như có quan Thanh Tra hỏi về đường hướng hoạt động và tôn chỉ của đảng thì được B.L. cho hay chính ông là Đảng Trưởng. Còn đường hướng và tôn chỉ hoạt động của đảng thì rất tùy nghi. Khi được nhờ giải thích cần kể thêm thì Đảng Trưởng nhà ta cho hay mới đây vì lệnh thiết quân luật, tất cả những nhà tâm hơi rong Đờ Thiêng và Chợ Nhớn bị phọc mề bu tích, trong số có cả Viện tâm hơi của người tinh xe đò, thành thế B.L. tiên sinh mới này ra ý kiến lập đảng nhằm châm lại phong trào tâm hơi, tâm quất đấm lưng rất là khỏe vì nước kiến thiết quốc gia này. Khi được hỏi có phải tên đảng là « Đảng Tâm Hơi » (tên Hồng Mao là Steam Bath Party) hay không thì Đảng Trưởng gạt gù ra chiều đồng ý và chỉ thốt đúng hai chữ "có lẽ" theo đúng tiêu chuẩn lặc chuông chủ tịch của nhiệm kỳ trước.

Tin B.L. tiên sinh lập Đảng Tâm Hơi vừa phọt ra ngoài thì hàng trăm ngàn gái tầm quất đấm lưng đã long lên xòe xọc vì mừng. Cái việc "bây nghề" của họ sắp chấm dứt khi đảng B.L. được phép hành sự. Nghe đâu một kiến nghị nhằm ủng hộ B.L. tiên sinh đã được hàng ngũ gái tầm hơi dâng lên. Dâng cho ai thì chưa biết. Có tin gì liên quan tới Đảng B.L. tân lập này bản báo sẽ loan sau kể cả bản văn kiến nghị ủng hộ người đảng trưởng tuổi tuy già nhưng bu rì cò ra trẻ. Bà con nhớ đôn coi.

### Trung học VĂN - HÓA

187 Gia Long Saigon — Đ.T. 92.399

SÁNG: 8g30 — CHIỀU: 3g — TỐI: 7g

1-7: 1) Khai giảng Niên khóa 72  
từ lớp 6 tới 11 ABCD đủ ban

ANH PHÁP: Phải ghi danh trước. Sĩ số mỗi lớp giới hạn. Kỳ luật nghiêm minh. Phòng học lịch sự. Phiếu điểm gửi tới Phụ huynh hàng tháng.

2) Các lớp Toán Lý Hóa 11AB, 10AB 9, 8, 7 học từ đầu.

### HEPACHAUT

VIỆN BẢO-CHẾ: HADZER

Nước cốt lá ARTICHAUT

Nước cốt GAN BÒ TÚC

SINH-TỐ B12

SINH-TỐ B1

SINH-TỐ B2

SINH-TỐ B6

SINH-TỐ PP

SINH-TỐ D2

YẾU GAN, NỒNG GAN

GÂY ỒM, MẤT NGỦ

MỤN Ở MẶT

NGỪA MÈ ĐAY

THIỆU MÁU

LAO-LỰC, TÁO BÓ

ĐƯỜNG THAI

MỠI MỆT

# Nửa đùa nửa thật

♦ CỬU SỪNG

## HAI CÁI LỌ!

Một số các ông Tiến sĩ giấy gồm cả Tây con lẫn Mèo con đã mở một cuộc hội thảo về kinh tế tại trường Cao đẳng quốc phòng. Nhân lúc nghỉ xả hơi để cà phê cà pháo, dân nhà báo có hỏi ông Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Thuế vụ đồng thời cũng là một thứ "cứng cờ cứng biển cứng cần dai" rằng, có bao nhiêu đứa lợi dụng chiến tranh làm giàu phi pháp rồi lại còn trốn thuế? Và bao giờ thì Tổng Nha Thuế Vụ công bố những cái đồ mặt mo mặt mọt đó ra?

Người ta hẳn vườn chưa quân, trước đây mong sừ Tổng Tài Nguyễn Bích Huệ em ruột quan Huyện Nguyễn Bích Liên, trong giây phút bốc đồng đã rêu rao là có tới 800 thằng liền ông con liền bà nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng lại ăn không ăn hồng tiền thuế. Rồi mong sừ Huệ dọa sẽ khui cái danh sách ma bùa đó ra cho cả làng đều biết.

Nhưng sau đó ông Tổng Huệ chả hiểu gì lẽ vì lại sợ bóng sợ vía cho chìm xuống luôn. Và lâu dần cứ trâu hóa bùn, không thấy có móng nào nhấc nhỏ tới nó nữa. Một trong những đứa trốn thuế nhiều nhất là nhà thuốc tây Bùi đình Nam, cách đây hơn một tháng đã khăn gói gió đưa vù đi Gia nã Đại một cách khời khời và sang bên tậu nhà tậu đất tùm lum.

Bi giờ trước cái sự hỏi han về vấn đề trốn thuế, ông Tổng Bình cũng theo gót kẻ đi trước là ngậm miệng ăn tiền. Ông ta hiểu rằng cần phải nghiên cứu lại xem luật lệ về thuế khóa có cho phép công bố những điều ấy không?

Nhiệm vụ của số thuế là đi đòi tiền thuế, cũng như bốn phận của những đứa nặc nô là đi đòi nợ mượn. Nếu ngân không dám đòi thì ngồi thủ lù ở chỗ í mà làm chi, nhưng phức cho người khác cho rồi.

Đó mới chỉ là cái lọ thứ nhất.

Còn cái lọ thứ hai mới li kì hơn.

Số là cũng trong cuộc hội thảo ấy, nhân dịp ông thạc sĩ kinh tế Nguyễn Cao Hách lập lại một cách chế riếu cái câu "xuất cảng hay là ngòm củ ti", tiến sĩ giấy Âu Ngọc Hồ, cựu Tổng trưởng Kinh tế đã tiết lộ cái sự thâm bại về nền xuất cảng trong hai năm qua, ông biểu rằng cái gọi là chế phẩm của ta xuất cảng gồm có 8.474 vỏ xe gắn máy và 2 xe La Dalat.

Ông cũng còn nói thẳng thừng rằng nguyên liệu để làm vỏ xe thì là cao su của Nhật, còn xe hơi thì nhập cảng máy của Tây. Ta chỉ mần có cái thùng mà thôi.

Đúng là thái độ của kẻ "qua sông đấm... sông". Thôi làm kinh tế quay lại chữ kinh tế luôn.

## ÔI GIỚI ƠI ÔNG TƯỚNG!

Thưa đó là một ông Tướng Quảng Lạc mới đi mần đại sứ, dẫu rằng chưa bao giờ ông dám có cái tham vọng làm vua, mà cũng chả bao giờ dám có gan làm giặc. Cái sự ông được đi cũng trải qua nhiều nỗi ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh. Trước khi bị các cụ Thượng cứu xét đi cứu xét lại, ông đã bị chính người tình năm xưa của mình giáng cho mấy miếng đòn tối tăm mặt mũi. Biểu là bất lực. Nhưng rút cuộc ông vườn đi chột lọt được như thường.

Bởi là ông tướng nên khi ra nước ngoài, nhất là ở chức vụ đại sứ, ông cần phải có lính hầu, ông bèn mang theo ba người lính. Nhưng không hiểu sao, ông lại chỉ khoái Ba Tàu chứ không ưng lính Mít. Ba ông lính này vốn là dân Mít gốc Huế, tên họ lạ hoắc. Ông thì họ Tô, ông thì họ Nhiều, ông họ Diệp. Nói tiếng Mít một cách ba xi ba tứ không thể tả được. Bất cứ cái gì ở ngôi thứ ba cũng đều gọi bằng "nó" hết. Rồi lại còn nói ngược nữa. Nói theo kiểu Tàu: hình dung từ đứng trước danh từ.

— Hỏi thăm cái nì, ông Tướng có nhà không?

— «Nó» đi khỏi rồi. «Nó» đi ra cái «nước quán». (quán nước)

Ba bố lính hầu ông Tướng này nghe đâu lại chỉ là lính Địa phương quân hay Nghĩa quân chi đó chứ cóc phải chi lực quân.

Đi theo ông Tướng sang bên tha hồ mà đeo chữ «Thọ» to bằng cái nông ở trước ngực. Lính con nhà giàu có khác, luôn lọt giới thiệt.

Nhưng cái nhà ông tướng kia lại còn luôn giới hơn. Qua mặt được cả Ngoại giao mới là tài!

## LUẬT QUAN THUẾ BIỂU

Hạ bộ và Thượng bộ đang chơi nhau một cách dữ dội về cái luật quan thuế biểu. Luật này do liên bộ của ông Tổng Chơn Trừng và Tổng Thân Lân đưa ra có có hai cái mục chéo cẳng ngồng được thiên hạ mô tả là chửi nhau đôm đốp. Cái mục xe Jeep, Land Rover, Scout

nói chung là xe 4 bánh trong đó có hàm bà làng cả các loại xe hạng nhất như Mustang, Mercedes, Mazda đều bị ứnh thuế đồ đồng là 200 phần trăm không kể thuế trước bạ, và cái mục xa xỉ phẩm gồm các món nước huê, sủ chiêng, si líp, mông giả chỉ bị giờ cao đánh khê có 50 phần trăm mà thôi.

Khối Hạ Bộ tuy có nhiều sự nham nhở thiệt đấy, nhưng khi xét đến cái luật này đã tỏ ra là nhìn xa trông rộng. Sau khi thảo luận, các ông Hạ đã quyết định hạ mức thuế của các loại xe được coi như xe trực dụng là các loại Jeep xuống 10% đồng thời tăng thuế những món hàng xa xỉ phẩm lên 100%.

Có lẽ ông Thượng không ưa gì ông Hạ, nên tất cả những cái gì ông Hạ mần đều bị ông Thượng chơi ngược lại.

Thành thử ra khi luật quan thuế biểu đưa qua Thượng bộ, một mặt các ông Thượng cho ngậm tôm đến nát bết ra, mặt khác, khi đem ra thảo luận, họ bèn quay ra ủng hộ lập trường của hai đảng Tổng Kinh và Tổng Tài. Thuế xe trực dụng được nâng lên 200% còn thuế si líp, sủ chiêng thì tụt xuống còn 50% để cho các bà Thượng tha hồ đeo mông giả, vú giả với giá rẻ mạt.

Đem đồng hóa các loại xe trực dụng ấy mí các xe du lịch thì không khác chi đồng hóa lương bổng giữa một bố loong toong mí một ông Tổng trưởng để ứnh thuế lợi tức ngang nhau.

Với luật quan thuế biểu mới theo quan điểm của Thượng bộ, giá một chiếc xe Jeep thô tả chưa có thuế là 1.100.000, cộng với 200% thuế sẽ là 3.105.000 rồi cộng thêm với 25% thuế trước bạ (807.000) vị chỉ đi là 4 triệu bạc.

Có chó nó cũng chả thêm mua.

Àc một nỗi, hầu hết các đồn điền, các Labo, các xí nghiệp lại rất cần đến loại xe tiện dụng này. Không có nó không được.

Người ta cho rằng số dĩ mấy ông Thượng ứnh thuế xe Jeep thiệt nặng là để cho bỏ ghét. Chả là vì nghe đâu như ông Thượng Trần Ngọc Oanh hay Nguyễn văn Ngải chỉ đó, đi xe Mercedes bị xe jeep của một ông Hạ đụng phải, trầy hết cả sơn và bẹp cha cả cánh cửa.

Chủ nhân chiếc xe Jeep ấy hình như là ông phi công Nguyễn văn Cử, dầm biểu đối lập hạng nhất.

## HEO XỔNG CHUÔNG.

Nhật báo Đuốc Nhà Nam, trong thiên phóng sự "An Lộc đất cháy" có một đoạn nói về cái sự tiếp tế heo tươi cho các chiến sĩ tử thủ. Vì thấy nó cũng hay hay nên Con Ông xin trích đăng dưới đây để quần hùng coi cho vui.

Tác giả hỏi ông đốc tờ Hùng, người đã sống ở An Lộc từ khi bao vây:

— Theo ý anh thì những người binh sĩ kia đang cần gì nhất?

— Bình thường hóa cuộc sống, ăn cơm nóng, ngủ đủ hơn, và nếu có hoàn cảnh, sống đôi ba ngày với gia đình.

— Đó là chuyện còn tương đối xa. Tuy nhiên điều tôi muốn hỏi anh hơi khác: về phương diện y khoa anh nghĩ những con người tử túng lâu ngày này có... khó chịu không?

Tôi (tác giả) định xoay câu chuyện đến một chỗ tẻ hơn, vui hơn, nhẹ hơn, nhưng Hùng bình thần đáp:

— Anh thấy họ đi đứng, chào kính, bắn địch, làm công sự như vậy mà anh tưởng rằng họ là những người bình thường ư? Họ chưa quí xuống quá là một phép lạ. Vậy thì làm gì còn có vấn đề đòi hỏi tinh dục nữa. Anh vừa nói rằng anh muốn biết trên phương diện y khoa cơ thể họ cần những gì phải không? Họ cần dinh dưỡng, cần thịt tươi, rau sống v.v...

— Tôi nghe nói đã có mấy chục con heo tươi được thả xuống An Lộc.

Một sĩ quan đứng cạnh chúng tôi nhún vai:

— Những con heo ấy chắc mới đến... Chánh Hưng.

Tất cả mấy chục người trong căn nhà không có mái cùng cười ò lên. Họ kể rằng khi nghe đài phát thanh đọc tin thả heo tươi xuống An Lộc, mọi người đều ra nước miếng. Mỗi kiện hàng rơi vào An Lộc đều lập tức được móc ra xem. Người ta sợ heo để ngoài nắng sẽ bị hư đi. Nhưng cuối cùng không có kiện hàng nào có heo cả.

Thiệt tướng cũng nên biết rằng, đạo An Lộc được giải tỏa, hầu hết báo chí đều có đăng tin cái vụ thả heo tươi, và thả cả rượu sâm banh xuống An Lộc để khao quân nữa.

Trong thiên phóng sự kể trên, không thấy tác giả đề cập đến rượu sâm banh.

Vậy rất có thể là rượu sâm banh khi thả xuống thì bị vỡ, còn heo tươi, lúc chạm đất, chúng nó thấy sủng nộ tùm lum. duyên đoàn điếc tai, nhức óc nêu hoảng sợ chạy trốn vô rừng hết chọi.

Từ nay, xin các cụ trông coi về vấn đề tiếp tế nên rút kinh nghiệm. Nếu có thả heo tươi, gà tươi, vịt tươi, bò tươi nên trói cho chặt. Dù khi xuống tới đất, chúng nó có què chân gãy cẳng đi chẳng nữa thì các chiến sĩ ta cũng vườn n còn vô được mà ăn.

Thôi thì thả lại một tua khác đi.

Cầm cầm - Sở mũi - Nhức đầu  
Nhức họng - Đau nhức  
Cắn thịt

HÃY UÔNG !



**RHUMEX**

(BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY)

NHÂN HIỆU CON VOI

Biếng ăn! Mất ngủ!  
HÃY UÔNG !

**SIROP REACTIN (BÉTA)**

• ĂN NGON • MAU ĐÓI • LÊN CÂN NHANH CHÓNG  
• DỄ NGỦ YÊN LÀNH • TRỊ MỌI PHONG NGŨA

Có bán tại các nhà Thuốc Tây.

# NÓI LÁO

## ma chơi

Nói lão rùa chơi, nghe lão chơi  
Đàn dưa lất phất hạt mưa rơi  
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc  
Thơ thần nghe ma kể mấy lời.

VƯƠNG SĨ TRINH

### THƯA QUAN, VỢ CON NÓ MẮT TRÍ Ạ !

Giai cấp trưởng giả, quyền quý nước ta vì nhờ vòng đai bảo mật nên những chuyện thum thum ít khi bị xì xụp. Tuy nhiên, gặp bữa không hên, vụ nào bị bẽ thì cái độ hồi thối của nó khiến bàn dân thiên hạ hóc hác.

Mới đây, vợ của một ông lớn thuộc hành pháp đã bị vợ của một ngài bự hạ viện "chơi" một quả đau thốn tới con trẻ. Chả là, «bà hành pháp» từ lâu bị mang tai mắc tiếng khá bộn. Đấng phu quân vốn là người ít nói nên chuyện đâu bỏ đó. Dư luận dị nghị thì cũng mặc mẹ nó. Người thân nhiên bộ ngoài tai, mang hết tâm cơ ra phục vụ tổ quốc, tổ cò. Con người nhiệt tâm như thế rất đáng được híp híp hơ. Đùng một cái, «bà hành pháp» được tin mấy chủ tiệm vàng thuộc loại cha chú đầu đơn kiện một «kẻ vô danh» đã nhân danh bà đi mua vàng chịu. Gọi là mua chịu cũng chưa đúng hẳn. «Kẻ vô danh» sau khi lấy vàng đã để lại một tờ biên nhận đại ý nói rằng y thị thay mặt «bà hành pháp» mua hàng. Công việc thanh toán sẽ do «bà hành pháp» tính sau.

Câu chuyện dở bề, «bà hành pháp» mới ngã ngựa vì bị chơi khá nặng. Bên than thân trách phận với đấng mày râu. Trong điệp khúc than này có một câu hăm dọa xanh rờn trời đất, Con Ong không thể không ghi lại như thế này:

— «Nè, vợ ông bị người ta bán rao với giá quá hời. Ông làm sao thì làm. Nếu cứ giữ mãi tiêu chuẩn im im như thóc đồ bỏ thì đích thị là ông có vợ... bé đấy.»

Chết sao rồi. Bào ông cái gì cũng đặng, kết án ông ra sao cũng thế mà thôi. Đấng này dám dựng xưng dựng xia lên cái vụ có «đor dem buya rô» là chết một cửa tử. Đấng trưởng phu của «bà hành pháp» bèn đánh tô lô phôn với «đor hạ viện» tới tư dinh để hỏi cho ra nhẽ. Được thưa như rì:

— «Bầm đại quan, vợ em nó mất trí ạ.»

Ồ hay. Mất trí gì mà lại khôn rứa? Mất trí kiểu đó thì đến... chó nó làm cũng được hưởng hồ là con người. Lại là người thuộc giai cấp quyền quý cao sang, trưởng giả? Nỡm thấy mẹ.

Nghe đáp, «ông hành pháp» chẳng thêm nói năng thêm bèn chỉ thị cho quan Tư Lệnh Hồ Bốn quốc gia thụ lý nội vụ đề tư ra ba tòa quan nhơn. Hình như tòa đã chấp đơn và ghi vào sổ đăng đường rất sớm. Bà con độc giả Con Ong, vốn thuộc dòng dõi ku đen hãy để ý đón coi. Chắc chắn tòa sẽ xử vô cùng xôm tụ.

Sau khi thủng câu chuyện trên, chắc chắn nhiều vị muốn biết, «bà hành pháp» là ai? và «bà hạ viện», là cái thị mẹ nào?

Con Ong tạm bặt mí thế này. «Bà hành pháp» thì dễ hiểu quá...chời hề. Cứ nhắm mắt lại là thấy ngay vì «bà» rất...khiêm nhường. Riêng «thị mẹ hạ viện» thì bà con cô bác có thể hỏi thẳng nơi ông dân biểu họ Hồ.

Bồn tiệm đang theo dõi phiên tòa xét xử vụ «lợi dụng danh nghĩa đi lường gạt» này. Có cái chi hay hay sẽ trình làng sau.

Ai cứ bảo giai cấp trưởng giả, tai mắt là thơn? Không, nó thối lắm chứ!

### THAN ÔI ! THỜI OANH LIỆT

Nhân dịp tiếp các chiến sĩ xuất sắc tại Dinh Độc Lập vừa qua, ông cựu Tướng của ba toong, đá dít sau khi cảm thán cái thời vàng son, xa mã đã gục gặc đầu mà rằng:

— «Chao ôi, qua thương chúng lắm. Qua nhớ chúng lắm.»

Khi nghe «cổ» tướng xuống xe thiếu đèn đỏ như rứa, nhiều kẻ một cười nhưng may nhận được. Đó là bọn từng thương thức ba toong và đá dít của ngài, trong số có cả anh chàng sĩ quan một Tiểu khu nọ là nạn nhân của vụ quai nhâm đến nỗi phải xách súng tìm ngài để hỏi cho ra nhẽ.

4 CON ONG

### Ta Râu Xồm

Ồi, nhất tướng công thành thì vạn cốt khô, Nay ngài ngồi nơi bồng cao chức nhơn than về cái thua hét ra lửa, mưa ra máu xa xưa thì bố ai dám tin ngài là thực lòng? Vết hằn nhục nhằn cái tình huynh đệ chi binh thể hiện bằng ba toong và đá dít năm xưa chưa nhòa nhạt.

Yêu lính, thương lính, nhớ lính với tí nước mắt cá sấu sao mà chường thế? Thì ra, cò kim Âu Á chỉ có một vị nguyên nhung biết hút mủ ở cái mụn nhọt của lính khiến nó phải thác cho mình mà chẳng thiết nghĩ tới bản thân.

Lạy trời cho những tướng đánh bạc bằng đầu lính cũng như những tướng từng coi thuộc cấp tra quân hầu đây tờ, từng đãi ngộ sĩ tốt bằng đầm đá hay chữ bới tục tần được sống lâu trăm tuổi để thỉnh thoảng lập ngôn cho bàn dân thiên hạ được cười. Cái cười hời này đắt đó lắm. Thiệt mà.

### THÀNH TÍCH MỘT ÔNG AN NINH

Bọn dân đen các kẻ cư ngụ ở khóm 2 phường Đài Chiến Sĩ, đang ca tụng công đức của ông ủy viên an ninh khóm mình hết sức sốt sắng. Ông ủy viên này thật ra chẳng biết mẹ gì về an ninh hết. Nhưng vấn đề đớp bạc thì ông thật rành. Bởi ông có máu cờ bịch hơi đồng. Cờ bịch ông ướm to thua to, ướm nhỏ thua nhỏ, càng đánh càng thua miết nên ông đã sáng tác ra những phương pháp đớp bạc thần sầu. Đào binh trốn quân địch hả? Ô kê, cứ thơ thới hân hoan đừng hải, nếu chịu khó chi địa đều đều cho ông!

Còn kẻ nào lảng cháng đi phạm giờ giới nghiêm, dù chỉ phạm chút xiu, cũng phải nạp tiền mãi lộ thì mới hi vọng lọt qua ải kiểm soát nơi cổng khóm. Thành tích của ông ủy viên an ninh này thì còn nhiều, cả số báo chưa chắc đã hết. Đồng bào nơi đây đang dự tính lập kiến nghị hoan hô ông hết mình và sẽ đề nghị với quan Văn Đố Trưởng ân thưởng cho ông 1 tấm mẽ đay mang hình «lầu bát quái» ở viện Đại Học Chí Hòa.

### CON ONG VỚI MÀN YẾM TRỢ CHIẾN SĨ ĐANG ĐƯỢC HƯỚNG ỨNG NỒNG NHIỆT

Trái với danh từ thông thường, gọi là đỡ đầu chiến sĩ tụi CON ONG chỉ xin khiêm nhường xiết chặt tay để trở thành «ANH EM KẾT NGHĨA» với đơn vị Anh Dũng mang danh Liên Đoàn Biệt Cách Dù 81 từng gây kinh hoàng cho Vi Sĩ tại An-Lộc. Có nhiều chiến thắng An Lộc được binh thành bởi rất nhiều binh chủng song Con Ong, trong khả năng nhỏ hẹp — chỉ xin được bắt tay thân ái để thất chặt tình người hậu phương với các chiến sĩ Biệt Cách 81 — Với hy vọng sẽ cố gắng kết nghĩa với nhiều đơn vị anh hùng khác. Hiện nay chiến dịch đang được hưởng ứng thật nồng nàn và chí tình, và mở đầu là nhà Mạnh Thường Quân quen thuộc Trần đức Ước, TT.K Phòng Thương Mại, Kiểm Chủ tịch ủy ban yểm trợ Tiên Tuyến của các công thương kỹ nghệ gia đã điện thoại tới nhà báo và hứa rằng:

Tuy số tiền đóng góp của Công thương kỹ nghệ gia tất cả 168 triệu, 108 triệu dành cho quân đội 60 triệu dành cho đồng bào chiến cuộc cả 2 số tiền nói trên đã chuyển giao về trung ương phân chia song vì cảm tình với Con Ong ông sẽ cố gắng năn nỉ thêm với CTKNG số bạc tối thiểu là 2 triệu tiền mặt để đóng góp cho chiến dịch này thêm phần trưng bưng vui vẻ.

Mặt khác, ông giám đốc hãng Radio Tivi National Ng. Thành Nam và hãng giấy Bala, đều đồng thanh hứa chắc rằng họ sẽ có một số tặng phẩm xứng đáng để nhờ CON ONG chuyển tới các chiến sĩ Liên đoàn Biệt Cách Dù 81.

C.O rất cảm động, trước các thái độ nhiệt tình đó, ước mong, sẽ còn được nhiều nhà Mạnh Thường Quân khác... sốt sắng tham dự chiến dịch này. Nhân đà trên CO sẽ hy vọng tạo thêm cơ hội để tiếp tục mở những chiến dịch tương tự, ngõ hầu yểm trợ được các đơn vị anh hùng khác.



### CÓ TẬT GIẬT MÌNH

Tin nhưt trình loan tài: Quân sư Kít xanh Đồn của nước Tạt Chung lại vừa sang Tàu làm một quần bồ lể với Mao-Chu. Dĩ nhiên phứa đi khứa này của cố Kít có nhiều điểm mặt quan trọng khiếp lẫm. Hóa nên ngay khi vừa cỡi đặng yên xa tở về tới kinh đô Tạt Chung, chàng bèn tắt tà vù ngay vô đền vua để xin bệ kiến tường trình, mặc dù lúc đó đã canh ba giờ tí và lục phủ ngũ tạng chàng thì rất là một sự bài hoải.

Ngược lại vừa nghe thái giám báo tin, hoàng đế Ních Soong cũng tung thần chòm dậy liền. Ngài ngự bộn nguyên đồ bi da ma ra đón cố Kít. Đồi bên chạm trán nhau cái cốp ở ngay trước ngự xàm. Rồi sau một phát bơ sũa chặt chẽ, các ngón tay kêu rốp rốp, hoàng đế Ních Soong bỗng la lên:

— Mèn đét ơi, Khanh mệт dữ lẫm phải hông?

Kít quân sư nghe nói bèn tái mặt, ngỡ bề trên ám chỉ về cái tánh hào ngọt của mình, nên run run hãi sợ:

— Oan thần lẫm bề hạ ời!

Chàng không quên đi một đường thanh minh thanh nga.

— Thần qua bèn, thần hợp hành lu bù đến thờ cũng không kịp thì đâu còn thì giờ mần ăn chuyện chi...

Hoàng đế Tạt chung biết cố Kít có ý nghĩ xấu, bèn cười ha hả diễn nghĩa:

— Trẫm hông có nói chuyện mắc toi đó, trẫm ái ngại cho việc đi sứ vất vả của khanh thiệt mà!

Theo sự ghi nhận của «a giảng C.O.» có mặt bấy giờ thì sau khi nghe xong lời diễn nghĩa của bề trên, cố Kít mới tạm hoàn hồn, còm róm theo hoàng đế Ních Soong được hẳn vào nội điện để tâu trình những việc gì không ai biết được...

### CHÉM CHẾT CHA TỤI ĐỚP CƠM CHIM CỦA ĐỒNG BÀO CHIẾN NẠN VÙNG I

Nhiều nhân sĩ và có cả các nhân viên lão làng ở Đà Nẵng về Saigon, than dài với CON ONG, về... hoạt động đớp hàng trăm triệu của đại công ty Hạm có sự tiếp tay của giới chức ma đầu — ăn chặn, ăn gian khâu phần của đồng bào chiến nạn, đã khôn khổ, cơ cực chạy loạn, chạy lấy sống — nay còn bị bọn đầu giả tham lam dùng làm bung xung để vét hàng trăm triệu.

Thủ đoạn của chúng rất đơn giản như sau:

— Hiện ở Đà Nẵng có bảy trạm tiếp cư trong số có Trường Trạng CAU-TBODK đã man khai 10 ngàn nhân khẩu, còn 6 trại khác chúng đã khai gian tới 40 ngàn nhân khẩu. Tổng số 50 ngàn nhân khẩu do bọn ma đầu chơi trò gian lận, nếu tính theo giá thị trường, thì cứ mỗi ngày chúng đớp 3 triệu bạc. Thử hỏi từ khi chiến cuộc bùng nổ đến nay, đại công ty Hạm đã đớp được số bạc khổng lồ đến đâu?

Riêng tại Non Nước trên thực tế chỉ có 450 đồng bào, chiến nạn, mà nội bọn đã man khai thành 20 ngàn nhân khẩu?

Hắn là bạn đọc sẽ đặt câu hỏi «Ai là thủ phạm». Đề giải đáp thắc mắc này hiển nhiên là Tướng Sạch Ngộ quang Trưởng đã biết quá rõ vì thẩm quyền của ông, là phải nắm vững phần hành trách nhiệm do ai? Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh là đại Công ty Hạm này đồng đảo lẫm đầy toàn là dân gộc cả... Chứ không phải loại ăm ở hội tề đâu? Xin đáng tới cao hãy... sai thiên lôi đánh sấm sét chết cha tụi khốn nạn ấy đi cho dân nhò.

### Tin giờ chót: Luật ủy quyền đã thông qua

Dự luật Ủy quyền hạn chế đã được 27 nghị sĩ có mặt thông qua; lúc 23 giờ đêm 27-6-1972 Chủ Tịch Ng - văn - Huyền cùng với 28 nghị sĩ khác đã vắng mặt bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo NS Đình cuộc biểu quyết này vẫn hoàn toàn hợp Hiến và hợp nội quy TV.

Được biết TT Thiệu đã ban hành luật Ủy Quyền giới hạn vào trưa 28-6-72.

# PHÁT GIÁC CÁ 1 HỆ THỐNG

## TIN... ĐỘC

### Tòa Đại sứ Annam thiết lập tại sông kỳ-bèo ở Kam-pu-chia!

- Xin cụ Ngoại Lắm lắng nghe... Việt kiều ca vọng cổ và xô tiếng Đức tặng ngài Đại sứ ta ở Nam Vang.
- Một chú cai Ba Tàu đang thao túng trọn Tòa Đại sứ và chuyên «vẽ tin... vịt» để bốc những Khờ-me đỏ.

● tin của đặc phái viên C.O. tại Nam Vang

— A là, Bờ này Cụ Ngoại Lắm l Xín Cự ngoáy ký hai lỗ tai, để nghe tiếng nói phần nộ của Việt Kiều và các nhân viên làm việc tại Nam Vang đang ca vọng cổ... xô tiếng Đức, thán tặng Ngài đại sứ Trần Võ, Phúc... đã và đang, làm xấu nền ngoại giao Annam tại đất Kampuchia :

### MỘT CHÚ CAI BA TÀU THAO TÚNG LÔNG HÀNH

Trước hết cần nhấn mạnh đến 1 chú cai gốc Ba Tàu tên Huỳnh Văn Đạt — trước đây đang lang bang tác chiến, rồi nhờ Cụ Trần Hưng Đạo can thiệp, chú cai gốc Chợ Lớn được Trần đại sứ bóc qua... biệt phái thuộc bộ ngoại giao để đưa sang Nam Vang nhận lãnh chức nhân viên an ninh mặt thân tín của Quan Đại sứ, gốc dòng dõi cao su, từng phục vụ Căn cứ Đàng thừa nào và đôi giố, thay cờ nhanh như chớp, Tên cai ba tàu đã y vào lòng tin của Ngài Đại sứ, chuyên bày đặt... «vẽ» ra các bản báo cáo tối mật theo kiểu tin vịt phóng đại tô màu. Răng: \* Có 2 sư đoàn yếm và 2 sư đoàn khờ me đỏ bao vây Nam Vang. Vem chưa thấy đâu? Mà quan đại sứ đã vẽ vài ra quân, làm só trình trung ương xin đi tấn... chiến thuật. Rất nhiều quan khách kể cả các phái đoàn sĩ quan cao cấp từ Saigon

qua Nam Vang - đều bắt mắt về thái độ bốc láo hỗn xược của tên Cai Ba Tàu đang thao túng tòa đại sứ Annam ở xứ Chùa tháp. Hiện thân phụ của tên cai Ba Tàu họ Huỳnh đang đến ơn Quan đại sứ bằng một cái nhà xây cất xong 7000 ở đường Châu Văn Tiếp Gia Định Saigon đầm lầy cả một căn nhà đầm mồm bề trên, thảo nào, tháng con bên nó chỉ đeo lon cai mà dám làm bá chủ nền ngoại giao xứ ta bên đất Kampuchia!

### TÒA... NHÀ VÔ QUỐC THỂ

Theo lời các Việt Kiều than phiền lẽ ra vì danh dự quốc thể, tòa đại sứ phải thiết lập tại khu phố quan trọng nơi có nhiều dinh thự ngoại giao quốc tế — trái lại, ngài đại sứ An Nam ở Nam Vang lại chú tịt tịt vào cái hẻm tên là đường Nêrhư trước đây chưa tráng nhựa. Nhờ có Đại tướng Khiêm qua viếng, nay con đường mới đổ nhựa... Tòa nhà của đại sứ ta, vốn là một sông kỳ bèo — trước đây các con bạc chuyên dùng làm chiến trường sát phạt đỏ đen, sở dĩ quan đại sứ nhào đầu vô hẻm tối, là vì giá nhà mua rẻ — nghe nói, tiền riel lối 3 triệu quan « ăn có » báo cáo thành 7 triệu Riel, tương đương 30 triệu tiền ta. Thế là riêng cái « món tậu vòm » quan Ngài đã dứt túi trên 10 triệu tiền Giao chỉ.

## GÀI HÀNG

### ĐỪA DAI KIỂU NGA VÀ KIỂU MỄO

Lối đùa dai mi sụng kiểu Nga thường được mô tả là suyét pãng nhất thế giới. Súng để sử dụng vào công việc đùa dai này là một khẩu ru lô. Thông thường thì nó có 6 viên đạn, nhưng khi vô cuộc chơi, người ta lại chỉ xài một viên mà thôi. Khi bắt đầu nhập cuộc, người ta xoay tít cái trái khế để cho hai bên đương sự không biết viên đạn sẽ nằm ở chỗ mỗ. Và lúc bóp cò, vô phúc anh nào thì anh ấy chết, nhưng cái chết hiểm xảy ra lắm. Năm thì mười họa mới có một phùa. Chỉ có giật gân và hồi hộp mà thôi. Sự hồi hộp diễn ra vào lúc hai bên dí súng vào thái dương nhau và chuẩn bị bóp cò. Sau đó nếu nghe thấy tiếng nổ, tất nhiên thế nào cũng có anh quay cu lơ ra mà ngòm củ tí. Còn nếu chỉ có tiếng «tách» thì coi như huê. Đạn không có vô nòng súng. Lối đùa dai kiểu Nga tuy giật gân thật đấy nhưng xét ra hãy còn xách dệp cho cái sự đùa dai kiểu Mễo. Như trường hợp 2 bộ linh Mễo ở căn cứ Holloway (Pleiku). Hai bộ máy nhậu say bì tí. Và trong lúc bốc đồng bèn lấy lựu đạn ra thầy chơi. Thoạt đầu ông nọ chuyền cho ông kia, nhưng lựu đạn vườn còn để nguyên cốt. Kể ra chơi như vậy cũng khá hấp dẫn rồi; và cũng khiến cho người ngoại cuộc kinh bố mẹ, ớn da gà. Dù không tháo chốt đi chằng nữa, nhưng nhớ ra tuột tay, nó bị rớt, phát nổ cũng để toi mạng lắm. Tuy nhiên, họ lại muốn cho hấp dẫn hơn nữa. Và 2 bộ ấy đã thách nhau chuyền một trái lựu đạn có rút chốt và không được ném ra chỗ khác. — Tao ném cho mi, mi chụp lấy rồi ném trả lại tao. Đưa nào né tránh thì là đồ thỏ để. Chuyện qua chuyện lại vài giây và trước khi lựu đạn nổ thì một Méc thứ 3 bước vô phòng để tìm thuốc lá. Lúc ấy lựu đạn mới phát nổ. Thế là cả 3 ông đều điều điều miên cực khổ một cách thơ thới hân hoan. Chuyện này mới xảy ra tại căn cứ Holloway, một căn cứ trực thăng của Mễo ở bên ngoài thị xã Pleiku. Một ông Mễo thứ tư thoát chết đã kể lại. Ông này khi thấy hai đấng a-mi-dôn bắt đầu rút chốt để nhập cuộc chơi bèn hoảng quá, vắt chân lên cò chạy đi báo cáo. Hồng hiệu chết một cách anh đứng như rứa, nhả nước Mễo có phát mê dạy cho họ không?

## MA ĐÀU CÓ CÁ ĐỒNG quan to tiếp tay

● Nội bộ đóp cả tỷ bạc mà vẫn phây phây.

▣ Hai quan Đại Tá nào là đồng lõa?

▷ Đặc biệt của đpv CON ONG

Cả một hệ thống tổ chức đại qui mô dùng người Mỹ làm binh phong để vẽ đồ la chuyên ra ngoại quốc. hiện đang phây phây qua mặt nhà nước và... có dự luận đang hướng về Quan Năm họ Cao, xếp lớn tại nhà Đoàn Giao chỉ, với nhiều sự xâm xỉ sao đó?

CON ONG xin bật mí trọn bộ hồ sơ của tội đại ma đầu, do một người họ Phạm đương cầm đầu. Số là, tên H. họ Phạm, là tay tở chỉ huy một hàng thầu bốc rở mang bằng hiệu T. X. Hân thuê mượn một tên Lông Lá Mất Xanh có cái tên Cop — để mượn bàn tay Mễo đứng ra tổ chức cái gọi là C.T.N—Trong thực tế tên Mễo chỉ lãnh lương 50 ngàn đô la một tháng, còn thì mọi công việc kinh doanh mờ ám — nhằm kiếm đô la chuyên lên ra nước ngoài, tất cả đều nằm trong tay Phạm Ma đầu.

### ÁP PHE BẠC TÌ

Sự thật, dịch vụ bốc rở chỉ là thứ yếu, mà áp phe vĩ đại của bọn chúng nhằm vào mục tiêu tại Cam ranh, để độc quyền móc nối với các chủ tàu, chuyển hàng qua cửa ải Cam Ranh, nơi đây không có sự kiểm soát của Quan thuế. Do đó, tên ma đầu đã mua đứt một đấng Quan Năm họ Tô, xếp sồng về Tiếp... Vắn 5 — để quan lớn cấp giấy phép cho đi chuyên khơi khơi số hàng ketch xừ

từ Cam Ranh đưa về kho tại đường Trương quốc Dung (gia đình). Thay vì số hàng trên nguyên tắc — Các nhà thầu bốc rở cho Mỹ phải qua kho 5 ở Saigon, để kiểm soát dưới bàn tay Quan Thuế. Bởi các số hàng chỉ là nhập tạm, để xử dụng phù hợp với các kế ước đã ký với Mỹ. Trái lại, nhờ phép ảo thuật có sự tiếp tay của quan năm Tiếp Vắn đống đô ở Cam ranh. Số hàng vĩ đại đáng giá hàng tỉ bạc, rút cục chui tọt và kho của Phạm ma đầu.

### AI LÀ QUÂN SỰ LO CHẠY NHÀ ĐOAN?

Ngoài các thủ đoạn làm ăn có hệ thống quan quyền che chở để đi chuyên... phom phom trên mặt chủ quan An nam, nay tên ma đầu còn có thêm một quân sự nổi danh trong giới áp phe tục gọi T trở để Ủy thác cho tên T trở, đặc trách lo chạy chọt chống để về mặt nhà Đoàn Giao Chỉ.

Tên T, trở luôn bế ngằng là: bô bịch với quan xếp lớn ở Nhà Đoàn họ Cao.

Sự thật ra sao có ma mà qui mới biết rõ!

Tóm lại tội tài phiệt do ma đầu P.Q.H. là thủ lãnh, đã lên qui ngoại tệ ra từ người suốt 3 năm qua, thứ hồi ngân sách quốc gia bị thiệt thời kinh khủng đến độ nào?

### HÃY XÉT GẤP SẼ LỜI RA CÁ ĐAM!

CON ONG cũng đề nghị quý quan hãy biểu diễn một màn lư: xét kho hàng ở T.Q.D của ma đầu chủ hàng T.X, hiện-nhiên là bọn chúng sẽ khó trả lời xuất sứ của các món hàng bạc tỉ này!

Mặt khác, cũng rí tai nhẹ với quan năm họ Cao để chúng tở là tên áp phe T. trở đã bán đứng tên mình, xét ra ông cần chiếu cố thật lực... Sô sách của ma đầu họ Phạm, cam đoan sẽ lời ra cả đống đô la chuyên lên!

Vấn theo giới am hiểu vừa tiết lộ mới đây tên ma đầu bị QT Ba Ngòi chặn bắt 3 cái xế đáng loo triệu vi là loại xe xúc.

Thế mà, tên T trở đã làm phép lạ... mới Quan xếp lớn nhà Đoàn bay ra Nha Trang « thông cam » sao đó, thành ra vụ này om xòm lúc đầu mà nín thính khúc đuôi.

Con Ong sẽ còn bật mí dài dài vì chuyện ma đầu T.X, và công ty của chúng còn cả đống.

## LỜI ĐĂNG CÁO LỖI

Kính thưa Quý Vị Ân Nhân. Vì tình trạng thiết quân luật; số người hội họp dưới mọi hình thức đều giới hạn đến mức tối đa. do đó Buôi Trương Niệm Trần Thế Vinh và Cứu Trợ Đổng Báo Nan Nhân Chiến Cuộc hồi 16 giờ ngày 25-6-1972 tại trường Regina Mundi bắt thân phải đình hoãn. Ban Tổ chức chỉ kịp loan báo trên đài V.T.T.T và Truyền Hình vào chiều ngày 24 và ngày 25-6-72.

Trong khi chờ đợi ngày giờ thuận tiện tổ chức lại, Ban Tổ Chức chúng tôi trân trọng kính xin Quý Vị Ân Nhân vui lòng nhận lại số tiền mà Quý Vị đã sốt sắng đóng góp để Cứu Trợ Đổng Báo. Anh em trong Ban Tổ Chức sẽ trân trọng đền tạ Quý Vị để xin được hoàn lại số tiền đó.

Dù gặp trở ngại vào phút chốt không thực hiện được trong việc tổ chức cứu trợ vừa rồi, chúng tôi cũng xin được thành kính cảm tạ trước nghĩa cử cao đẹp của quý vị ân nhân đã dành cho đổng báo ruột thịt. Xin hẹn một ngày khác sẽ được loan báo sau.

Toàn thể anh chị em Dân biểu; Văn nghệ sỹ và ký giả trong BAN TỔ CHỨC Buôi TN. TTV và Cứu Trợ Đ.B.N,N.C.C

### MÙ TỊT VỀ MỌI MẶT

Nhiều nhân viên làm cho Quan Đại Sứ chán nản vì... quá xấu hổ, khi... Việt Kiều hy vọng tòa đại sứ che chở săn sóc họ thì... chằng đạc gì! nếu hỏi hiện ở Mên có bao nhiêu Việt Kiều — Quan Đại Sứ sẽ mù tịt và chắc chắn sẽ trả lời: « Đố biết! »

Tóm lại, nền ngoại giao Annam ở xứ Chùa Tháp hiện đang ọp ẹp binh hoạn Việt kiều mất tin tưởng. Nhân viên chán nản vì lối làm việc bề bô — danh trọn quyền cho một chú cai Ba Tàu thao túng—Tên này vô bổ dục, hạ cấp, lại thêm máu ba tàu... khoái làm tiền hơn là làm việc...

Rời đây với tâm bô bôi như hiện nay — hậu quả sẽ là cả một sự sỉ và thậm tệ dành tặng cho ngài Đại sứ Trần Văn P. Nếu ông ngoại Lắm... còn nghĩ đến danh dự VN xin gọi với quan họ Trần về Saigon... cho về vườn gập đi cho được việc!

## TẠI SAO ĐƯƠNG LẠI KHAN HIẾM trên thị trường tiêu thụ?

CON ONG 27-6.— Theo một điều tra riêng của tập đoàn phóng viên Con Ong thì trong mấy ngày gần đây các loại đường bỗng nhiên biến mất trên thị trường tiêu thụ. Nhiều nơi cung cấp hoặc bán đường vắng như Chùa Bà Đanh. Ngay khi nhận được mặt tin trên, toàn nhóm CO đã họp đặc biệt đồng thời tung đặc phái viên đi khắp ngả nhằm thu thập những dữ kiện cần thiết cho cái mà bốn báo gọi là « Tai Kiếp » như tại kiếp Sửa mới đây.

Phúc trình gửi về đều cho hay bọn Ba Tàu tại nước Chợ Nhớn đã rí tai và đặt giá mua đường đủ loại với một giá cao hơn thường lệ. Chúng tung tiền thu hút cho bằng hết thứ thực phẩm này nhằm hai mục đích. Thứ nhất, tạo một sự khan hiếm giả tạo như dịch vụ Sửa vừa qua để rồi tung trở lại thị trường những kho đường mà chúng tích trữ từ trước với giá cắt cổ. Thứ hai đánh đường để làm bánh Trung Thu mà bọn Chệt thỏa thuận với nhau là bán ăn mừng mùa Thu Hòa Bình. Dĩ nhiên, với sự khan hiếm nguy tạo mà người dân Việt Nam vừa quần lụng gánh chịu, bọn Ba Chệt cứ việc thẳng tay cứa cò người tiêu thụ bánh Trung Thu của chúng.

Nằm vững những dự kiện trên trong tay, CON ONG quyết định phát động phong trào tẩy chay ăn bánh Trung Thu kể từ tuần này với khẩu hiệu: « Ăn Bánh Trung Thu là ủng hộ máu đồng bào chiến nạn. Dành tiền cho đồng bào chiến nạn và các chiến sĩ hơn là bỏ vào túi bọn Ba Tàu Chệt bằng những tấm bánh Trung Thu đầy mùi xác chết;»

Con Ong cũng không quên kêu gọi các đồng nghiệp nhứt bực tiếp tay đập nát cái gọi là bánh Trung Thu Hòa Bình của bọn người nước Chợ Nhớn đồng thời yêu cầu các giới chức hữu trách nên bị mặt theo dõi



# ca kê dê nông

## NGHĨ GÌ VỀ KỸ SƯ B.V NGUYỄN KIÊN GIANG?

Nhóm Con Ong xưa nay vốn trộm ngửa hay khen dờ chê do đó, kỳ này chúng tôi muốn bàn phẩm về ông bạn kỹ sư BV đẹp trai, mang tên Ng. Kiên Giang nhân dịp được theo dõi cuộc đối thoại mi nhà đại tá bộ trai họ Trần, trên Ti vi Giao Chỉ bữa mới đây.

Nếu nói về khoa «đấu hót» thuần túy trên mặt lý thuyết thì... nhà Kỹ Sư B.V được mô tả là có hạng, kẻ như dân nhà nghề về khoa đấu võ mồm.

Thủa nay, thiên hạ vẫn thường nói là «hót như Vẹm» quả không sai! Có điều quan đại tá nhà ta, chắc hẳn vì... đựng độ phải Núi Thái Sơn, nên bị mặc cảm... do đó, quan hỏi han đã lúng túng, lại cứ về đường cho chú Kỹ sư «bốc» các lãnh tụ Đò ở Hà Nội... lên đến tận mây xanh?

Trước hết, khi quan đại tá hỏi: «Tại sao Nga sô không nhân danh, đồng Chủ tịch với Anh Quốc để kêu gọi triệu tập Hội Nghị Genève?»

Nhà Kỹ sư đáp rất nhanh rằng: «Thà đoạn chữ bởi xô xiên tại diễn đàn quốc tế là nghề của Trung Cộng và BV, do đó, Nga sô không muốn mắc bẫy, bởi nếu kêu gọi họp lại hội nghị Genève, Trung Cộng sẽ có dịp chửi Nga, và riêng với Bắc Việt, chưa chắc gì Nga đã bảo được, để họ chịu nghe lời, vì thế Nga né tránh vụ này». Nói như thế, thì ra, các nhà lãnh tụ Hà Nội đâu có chịu cúi đầu ngoan ngoãn nghe lệnh đàn anh Nga sô!

Khi không quan đại tá về đường cho chú Kỹ Sư «Ca-bốc» các đồng chí ở Hà Nội!

Vẫn chưa hết — Chú kỹ sư liền đó, còn gài nhẹ thêm mấy lời tô màu cho tập đoàn Mác-Xít Chinh Duẫn Giáp, rằng:

— Tham vọng của các lãnh tụ Hà Nội, rất sâu hiểm và to tát, chẳng những họ muốn xâm chiếm Miền nam, Kampuchia, Lào và trong tương lai họ còn tính tấn công cả Thái lan để biến thành khối Cộng sản thứ ba ở Á Châu họ không bao giờ, muốn vì họ ngang hàng với các lãnh tụ Cộng Sản tiêu quốc, như Lô-ma-ni, như Ti To, như Tiệp Khắc; mà Chinh Duẫn Giáp, muốn đặt mình ngang hàng với Mao Trạch Đông!

Chao ôi! lời tán dương thật tinh vi và thần sầu — đã nâng cao giá trị của tập đoàn đồ tể khát máu — Chúa trùm đồ của Hà Nội thay vì họ là đại công ty sát nhân, đang tâm quăng vào lò sát sinh không lồ ở Miền Nam hàng vạn thiếu niên son trẻ. Chết tức tươi, chết tan thây. Nay Chú Kỹ Sư «ca hót» đưa họ lên hàng vi nhân quốc tế.

Phải nói lòng thông như trên, để lưu ý quan năm bộ trai — Khi đấu hót mí... Các tay cán bộ Bắc Việt cần thận trọng và cần nghiên cứu tỉ mỉ từ trước đưng đề mảy chú ở Hà nội mượn môi trường của mình... ca bài nâng bi kẻ thù của nhân dân miền Nam tự do.

Nhóm Con Ong thảng thẩn cho điếm chú Kỹ sư 18 trên 20 — riêng về tài hót như Vẹm chắc hẳn, sau cuộc trình diễn với quan Năm họ Trần, Chú Kiên Giang, tự nhủ thăm trong bụng, rằng: «Quan to trong này lắm cam, ló ngó quá xá. Đề cho tớ độc tấu đôi lời đấu võ

lưỡi «ca... hót» tung bưng. Tớ chủ động hoàn toàn trong màn đối thoại. Tớ hót trên thương quan đại tá... Tớ gài quan đại tá nhiều đòn... thật là tế nhị và lý thú!

Rất tiếc, nếu nhóm CON ONG mà có dịp thảo luận với nhà kỹ sư BV trẻ trung nọ... thì sẽ có nhiều câu hỏi rất thích thú.

Trong tinh thần khách quan anh em Con Ong mong sẽ có cơ hội «đấu hót thân mật» với... Người bạn bên kia... mời về bên ni. Cũng mong mỗi đại tá Lâm rút kinh nghiệm trong các dịp... chuyện trò với họ nhà Vẹm!

Tụi Con Ong, nghe nói, hiện nhà Kỹ Sư BV đang được mời cộng tác, với Trường Trung T.C.T.T.C.C.T.C.T, rất mong khả năng của người bạn mới sẽ được khai triển đúng mức.

Vì, kinh nghiệm cho thấy, phần đông các cán bộ tài giỏi của bên kia, như Trần-Quốc Dân, thiếu tá về với ta năm 1962, Huỳnh-Cự trung tá về năm 1964 — chỉ sau một thời gian vì vút du dương ở mảnh đất tự do, tâm hồn đột ngột thay đổi.

Không phải là có sự thay đổi về lập trường tư tưởng, mà hầu hết... đều mang tâm trạng bất đắc chí và nặng mặc cảm.

Do đó, một con người có tài... phải còn có thêm cơ hội tốt và lại phải có kẻ hiểu mình bằng chân tình, mới mong thái độ được những kiến thức siêu đẳng phi thường. CON ONG, rất mến mộ nhân tài, cầu chúc cho người bạn mới... không bị rơi vào!... Những cảnh kẹt cứng nan giải!

● Z 38 viết thay DHC



## HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

VỚI FAN JET BOEING 727

\* Phi cơ tối tân  106 Hành khách  900 cây số giờ  Tiếp đãi nồng hậu  Thức ăn chọn lọc

SAIGON — HONGKONG — TAIPEI — OSAKA  TOKYO — VIENTIANE — BANGKOK — PHNOMPENH — KUALA-LUMPUR — SINGAPORE — MANILA,

Trạm vé Quốc Tế

116, NGUYỄN HUỆ — SAIGON

ĐT 91.624 — 91.625 — 91.626 — 92.446 — 92.44

90.370 — 90.371 — 90.372 — 90.373.

Hãy góp vốn thành lập Ngân Hàng Nông Thôn ● Hãy góp vốn thành lập Ngân Hàng Nông Thôn



- QUÝ VỊ HÀNG THA THIẾT ĐẾN TIỀN ĐỒ TỔ QUỐC
- QUÝ VỊ HÀNG QUAN TÂM TỚI TƯƠNG LAI KINH TẾ VIỆT NAM
- QUÝ VỊ HÀNG MONG MỎI CÓ CƠ HỘI PHỤC VỤ ĐỒNG BÀO TRONG QUẬN :

## Hãy góp vốn thành lập Ngân Hàng Nông Thôn

- Để mỗi quận có một Ngân Hàng Nông Thôn,
- Chánh Phủ sẵn sàng trợ giúp về kỹ-thuật cũng như tài chánh, lại được hưởng nhiều ưu đãi.
- Vì thành lập Ngân Hàng Nông-Thôn là quý vị đã thực sự góp phần vào công cuộc phát triển hạ tầng cơ sở và củng cố nền kinh tế Quốc Gia.

Mọi chi tiết, xin liên lạc với :

**NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG-NGHIỆP**

Số 7 kếp Bến Chương Dương, Sài Gòn  
hoặc Chi Nhánh Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp đặt tại các Tỉnh trên toàn quốc.

Hãy góp vốn thành lập Ngân Hàng Nông Thôn ● Hãy góp vốn thành lập Ngân Hàng Nông Thôn

Hãy góp vốn thành lập Ngân Hàng

Hãy góp vốn thành lập Ngân Hàng

**4 THÁNG CUỐI CÙNG**

**HỎI :** Đố quý vị biết Đức Dzua đã căn cứ vào đâu mà đặt mí với các nghị hân "trong 4 tháng tới, nếu không thay đổi được tình thế thì sẽ mất nước" ?

**CHAY LANG :** Chắc là nhờ Đức Dzua thỉnh tai nghe thấy 16 ông Sư Đái Mèo họp ở Hoàng Công rì tai nhau rằng sắp có lối rọc-ti ở xứ An nam ta, nên Đức Dzua mới đi một đường thâu cây như vậy chứ gì ?

**ĂN BÀN :** Cũng có thể là Đức Dzua bắt mạch được căn bệnh "đội" của dân Annam ta đã quá nặng chỉ thời thóp được 3 tháng là cùng. Đến hạn lúc này cũng còn phải rên vì không có gì đớp. Hạm mà không sống nổi thì nước còn với ai ?

**DẶNG HẾT :** Ấy, phải tổ thế cho máy cha Thượng Hạ Bộ rết máy cha mới quỳnh lên bặt đèn xanh lệ lệ cho Luật này Luật nọ ra đời chứ !

**EM CHẢ :** Đừng có sợ, khi nào đồng trụ chiết, Giao Chỉ mới diệt, nước Annamta không bao giờ mất được mà lo!

Đúng ra phải nói là "4 tháng nữa nếu không thay đổi được tình thế, Nich đại đế sẽ mất ngôi". Bởi vì 4 tháng nữa, dân Tạng Chung Quốc sẽ rừ nhau đi bầu mà lị !

**BAN GIÁM KHẢO :** Toàn DẶNG HẾT tỏ ra theo sát tình hình hơn ai hết: 5 điểm !

Toán EM CHẢ trả lời lạc đề bị trừ 5 điểm !

**XUẤT CẢNG ĐỂ CẠNH TRANH VỚI QUỐC TẾ**

**HỎI :** Ba chục nhà kinh tế ra vừa mới hội thảo và đưa ra 4 kiến nghị phải thất lưng bụng để xuất cảng và sản phẩm An nam ta vẫn được trợ cấp để cạnh tranh với sản phẩm quốc tế. Quý vị thấy các ý kiến trên liệu có đi đến đâu không ?

**CHAY LANG :** Toàn là ý kiến trừ danh cả, sao lại không đi đến đâu ? Làm được như vậy là khỏi cần đến đó là Mèo riệp trợ dấy, very good ! Very good !



**ĐỀ CHƠI ĐỀ CHƠC**

**ĂN BÀN :** Có xuất cảng và cạnh tranh với quốc tế được hay không, chuyện đó hạ hồi phân giải, Nhưng quan trọng nhất là phải có cái khoản trợ cấp, để bà con còn kiếm chút cháo với chứ. Không có trợ cấp thì nhất định là không đi đến đâu rồi !

**DẶNG HẾT :** Bớ khi ! Còn có 3,4 tháng nữa thôi, thì biết đào đâu ra kíp cái món gì để xuất cảng cơ chứ ? Máy cha chỉ được cái bàn tán tào lao vô tích sự.

**EM CHẢ :** Ý kiến của các kinh tế ra rất xác đáng, lúc này mà ta xuất cảng xác xe tăng T 54 cùng với các vỏ đạn đầu đạn trái phá hỏa tiễn thì nhất định là sản phẩm Annamta ăn đứt quốc tế, chẳng có nước nào theo nổi. Mà xuất cảng những món này đâu cần phải trợ cấp, cho tốn tiền Nhà Nước ?

**BAN GIÁM KHẢO :** Hay ! Hay ! Toán EM CHẢ thế mà hay ; 5 điểm !

**ÔNG TỔNG CÂM NHƯ THỐC ?**

**HỎI :** Quý vị có biết tại ông Tổng Thuế mới lên nhậm chức lại không dám trả lời nhà báo về vấn đề thuế khóa không ?

**DẶNG HẾT (tranh nói trước) :** Ông ấy bị cúm mà, các nhà báo nên thông cảm với người ốm đau bệnh hoạn.

**EM CHẢ (tiếp luận) :** Cúm cái mốc xi ! Ông ấy vừa mới phom phom đọc liên tù tì 18 trang đánh máy về những chuyện tiền rừng, bạc biển xong xuôi còn nhậu một chầu hắc quây, có sao

đâu ? Chẳng thà thủ nhận nghĩ tới thuế má xở này sẽ bị nhốt đầu nghe còn xuôi tai hơn.

**CHAY LANG :** Có lẽ ông ta chưa được lệnh trên nên chưa dám tự tiện, e xây ra cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược chẳng ?

**ĂN BÀN :** Cho ăn kẹo ông ta cũng chẳng dám tuyên bố gì trong lúc này. Bứt giây động rừng, ông ta mà lỡ miệng phọt ra là lại đi chỗ khác chơi sớm chứ ăn cái giải gì ?

**BAN GIÁM KHẢO :** Toán **ĂN BÀN** rất am tường chuyện hành lang : 5 điểm !

**LỜ DÙM CÁC ANH TRỐN THUẾ ?**

**HỎI :** Cả nước đều đã biết là có 16 ngàn ông nhà giàu trốn thuế, vậy mà sao ông Tân Tổng Thuế vẫn cứ chối là không hay biết một ly ông cụ nào về chuyện đó ?

**DẶNG HẾT (lại nói trước) :** Đã bảo ông ta vừa nhậm chức xong là bị cúm Viêm, làm gì có thì giờ để đọc hồ sơ của các ông nhà giàu trốn thuế ?

**EM CHẢ :** Thì cứ nói trắng ra là ông Tổng "rết" cho xong ! Máy ông mạo hiểm mó dai ngựa, dùng vào bọn trốn thuế đều bị đi doang hết, ông này mới lên cũng phải "rết" chứ !

**CHAY LANG :** Thôi, chuyện đó xưa rồi, xếp lại là phải, Bưởi mọc ra chỉ tổ gây hoang mang.

**ĂN BÀN :** Ấy, Với mấy anh trốn thuế mà tướng ông Tân Tổng thuế "rết" là làm to. Đây là ta áp dụng "hoán binh chi kế" khe đánh động cho đối phương biết đề lo liệu đi là vừa. Nếu biết lo thì cứ thế chìm xuống, ai biết đây là đâu ?

**BAN GIÁM KHẢO :** Cũng lại toán **ĂN BÀN** biết hết đường đi nước bước của người ta thật : thêm 5 điểm nữa !

**CHÉM RUỒI**

*Đàn đầu mà gãy tai trâu  
Đạn đầu bắn xẻ grom đầu chém ruồi.*  
**VĂN-QUÂN hạ thủ**

**CẢNH SÁT CÀN CỐ TINH THẦN HIỆP SĨ**

Phải thẳng thắn ghi nhận, từ ngày Đại Tá Bình nhậm chức, ngành cảnh sát đã có vài sự cải tiến đáng kể. Tuy nhiên, bọn yêu quái càng ngày càng đông đảo, muốn triệt hạ quả là khó khăn !

Gần đây một tiệm vàng đường Lê thánh Tôn bị cướp viếng. Thêm 1 Bà lớn, đi tu bin xuống Phú Nhuận, vừa mở cửa xe bước ra liền bị cướp tháo sạch nữ trang trước con mắt kính ngọc của người đi đường. Những người qua lại, trong tay không có lấy một tác sắt, sức mảy mà dám nổi máu cứu khôn phò nguy.

Chưa hết, ngay trong làng báo, ba ký giả cũng là nạn nhân, Nhà báo, Thái Dương bị cướp bẻ khóa ngang nhiên vào dọn hết đồ đạc lên xe hộp trước những con mắt ngỡ ngàng của lối xóm, Nhà báo Tô Văn cũng bị cướp bẻ khóa, vét hết đồ đạc quý giá chớ lên xe lam, đóng thẳng. Đáng tiếc thay nhà của hai bạn này, đều nằm gần bót Cảnh sát.

Riêng Con Ong cũng có một nhân viên bị "thời" một máy đặc biệt thuộc sản phẩm quân sự, Vấn đề, cần nêu ra là... sự thiếu sót sảng của giới chức an ninh khi được nạn nhân cầu cứu. Trường hợp Tô Văn lúc chạy ra gọi cảnh sát thì nhân viên lắc đầu đáp : "Tui chỉ có nhiệm vụ lo lưu thông công lộ". Với trường hợp của Z.38 cộng sự viên của bốn báo, khi phát giác mất máy—với đây rầy dấu chân, vết tay leo trèo, ghi trên tường, mà nội vụ chỉ mới xảy ra từ khoảng 7 giờ tối đến 8 giờ tối 27-6-72, không đây một giờ khờ chủ đã chạy lên bót nhờ kịp thời can thiệp vì chiếc máy độc đáo khó thể tẩu tán liền trong đêm. Buồn thay, tới quận 4 thì... ông nọ gạt qua ông kia, sau rốt họ chỉ đến chi Tôn Thất Thuyết đến nơi đây, hỏi Z 38 số nhà là hay chăng.

Rút cục, vì số bên lề lại phải một thời đến chi khác do Thiếu úy Doanh ngồi trực. Chạy tới chạy lui đến quá giờ giới nghiêm mà vẫn chưa thấy phản ứng của cảnh sát — Chỉ tại nguyên tắc cứng nhắc và lối làm việc "qua-loa-ro-măng". Để rút kinh nghiệm CON ONG mong mỗi Đại tá Bình sẽ lưu ý để chỉ thị cho các nhân viên thuộc quyền cần điều chỉnh lại tác phong kỷ cương trên. Bởi vì; cảnh sát là bạn dân; cảnh sát còn là hiệp sĩ; phải ra tay cấp thời—dù rằng, đang ngoài giờ làm việc mà có nạn nhân kêu cứu, xét ra cũng phải nhào vào can thiệp gấp. Mong lắm thay.

**Địa ngục môn**

**CÁI ĐẦU**

Sau mấy lần biểu quyết không đủ túc số vì số các dân biểu trốn họp đông quá, điều khoản quy định nên bỏ hay duy trì bản án tử hình, các DB đã nhất định giữ lại lệnh « phơ ».

Báo hại thầy cãi Nguyễn hữu Hiệu, thuyết phục các « bạn đồng viên » sủi cả bọt m唾 cũng chẳng nước mẹ gì, các DB vẫn nhất định lên mặt đạo đức giả đòi giữ lại bản án tử hình.

Phải công nhận là tu chính án của thầy cãi Hiệu có tính cách dung hòa. Biết tẩy đang thời chiến có bản án tử hình, cướp bóc vẫn coi như nợ pa, dầm chân lên luật pháp, thì thử hỏi bỏ tử hình, số người phạm pháp sẽ tăng lên tới mức nào nên DB Hiệu cần thân nói rõ là việc bỏ tử hình chỉ có ép phê sau 10 năm kể từ ngày Bộ Hình luật mới ra là. Nhưng công của DB Hiệu chỉ là công đã trang vì các DB vẫn chứng nào tật nấy, cứ việc nhắm mắt ò kê dự thảo luật đã chép sẵn cho được việc. Dự luật có ghi rành rành án định hình phạt tử hình việc gì DB Hiệu phải khéo bày trò phiến phức đòi bỏ lệnh chém đầu ?

Bộ Hình luật mới của VN, được soạn thảo vào năm 72 lẽ ra cũng nên rành rành, nếu không được mười phần, thì ít ra cũng được phần nào tinh thần tiến bộ của các quan niệm mới mẻ.

Nhưng khổ nỗi, tuy thời đại thì mới, nhưng tinh thần các DB thì vẫn cò lỗ xỉ. Nhờ lòng tốt của các DB, sẽ còn cảnh mất đầu dài dài, và trong số những cái đầu không mất công dụng đội nón đó, biết đâu lại chẳng có con cái của các DB ? Nhỏ không học, lêu lổng chơi bời, lớn lên có thể gặp vận đỏ như chuột sa chính gạo. Con của đàn chuột đó, không phải là chuột thì là cái củ cải à ? Phạm đã là chuột, thì rất dễ bị sập bẫy.

Có điều, khi leo lên Thượng viện, bọn Con Ong cam đoan là các ông Thượng sẽ lại sửa lại. Lệnh chém đầu giữa hai viện lâu nay vẫn có truyền thống trống đánh xuôi kèn thổi ngược vậy...

**Bala Công ty Sản xuất Giày, Dép Việt Nam**

SỐ Q.G.D.B : 72-618-21-001, SỐ THƯƠNG MÃI 2.996B  
TRỤ SỞ TẠI 193 — VINH VIÊN SAIGON 10  
VĂN PHÒNG THƯƠNG TRỰC : 135 LÊ THÁNH TÔN S.G 2

**KÍNH MỜI GÓP VỐN**

Công ty nặc danh vốn 11 triệu đồng đang hoạt động tiến triển, cần tăng vốn để mở thêm Đại Lý trên toàn quốc.

**SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH :** Một ngàn 1 cổ phần (1000). Mỗi cổ phần trị giá 10.000 đồng và một người phải mua tối thiểu là mười (10) cổ phần.

**THỜI HẠN GHI MUA :** Từ ngày 18-06- đến 18-08-1972.

**NƠI ĐÓNG TIỀN :** Trương Mục số 4804 tại Nam Hải Ngân Hàng số 68 đại lộ Nguyễn Huệ Saigon.  
— Hoặc Trương Mục Trung Khu Bưu Chi Phiếu (Bưu Điện) số 1.738 tại các tỉnh.

**MỌI CHI TIẾT CẦN THIẾT XIN HỎI :** Văn phòng thương trực số 135 Lê Thánh Tôn Saigon 2 — điện thoại 21.484.

# PHÚ ĐỀ GIAO CHỈ

## ĐẠI HỘI NGHỊ VIÊN CẤP CAO

Tuần qua, quý vị chủ tịch hội đồng Đô Tỉnh Thị toàn quốc đã giắt nhau về Sài Gòn họp riêng một phủ đại hội. Vì là đại hội của nghị viên cấp cao nên chương trình nghị sự coi bộ cũng vẹn toàn hơn các đại hội trước nhiều lắm. Trước hết đề gọi là chu toàn bản phận đối với bề trên, các đảng chủ tịch hội đồng đã hàng hái đồng thanh chấp thuận 1 bản "nghị quyết số 5" nhằm khuyến cáo quốc hội lưỡng viện phải sáng suốt thật lực trong công cuộc cứu nước hiện tại. Tức là chờ đại đột nghe lời xúi bẩy của những tên đối lập phản động đối với dự luật ủy quyền giới hạn có bảo đảm.

Tiếp theo, đề thể hiện tình đồng nghiệp thì phải thương nhau, bao biện cho nhau. Đại hội lại hàng hái chấp thuận một sự hi sinh đáng góp to hơn là mỗi nghị viên sẽ chỉ ra 1 xin, 500 nghị viên sẽ chỉ ra 500 xin, để giúp đỡ những bạn đồng nghiệp nào kém hên vì nạn các bùm.

Sau khi hoàn tất hai cái bản phận thiêng liêng và cao quý đó xong đến lượt phải lo bản phận đối với chính mình, toàn thể đại hội bèn leo tu bin trực chỉ thẳng boong để nhưt nhà sấm đề thưởng thức một châu đóp bùa toi bồi kèm thêm cả chương trình phụ diễn gồm những màn vũ xéc-xy vô cùng gay cấn, hấp dẫn.

Bởi vậy theo sự ghi nhận trung thực của phái viên C.O, thì sau khi chia tay ra về toàn thể quý vị nghị viên cấp cao đã tỏ ra hết sức hân hoan yêu đời. Tất cả đều tấm tức khen ngợi Đại hội đã thành công hoàn toàn!

## CẦN XÉT LẠI

Kể từ ngày lệnh đồn quân ra đời thì cái màn bỏ tức giầy tờ hoãn dịch cũng trở thành rườm rà rậm rạp liền một khi.

Trong đó vấn đề xin giấy chứng chỉ Hành chánh đã được mô tả là gian nan vất vả không thua gì việc lội suối băng đèo của các anh chiến sĩ. Rừng rợn và hít cốc không chịu được. Sau bao công phu chen lấn gần hộc tiết và trụ: trực 4, 5 cái xương sườn, đương sự mới bằng được tờ đơn giáp mặt người phụ trách. Để lại một phen toát dương vì cái khoản điều lệ ác ôn là phải có hai nhân chứng thuộc thành phần quân công, Khốn nỗi đâu phải ai cũng sẵn quen quý vị quân công? Cho dù quen biết đi nữa cũng làm sao mà khêu họ đi nhanh chóng dễ dàng? Vì nhà choang thì cầm trại lu bù kèn, cầm chằm phần chằm em oi, còn công chức giầy tờ sổ sách ngạp đầu, thì gì quá eo hẹp... nếu không phải chỗ bà con cắt ruột dưng hòng! Hóa nên đã có lắm cảnh cười đau khóc hận, cười ra nước mắt nước mũi vì tấm giấy chứng chỉ hành chánh khốn nạn này. Đồng bào độc giả C.O ở khắp 4 phương trời đang ngóng cổ chờ mong các vị chức việc trên cao thứ đi một đường là lướt, cho xét lại vấn đề nhân chứng quân công để vấn đề thủ tục giản dị bớt đi, cho dân đen các kẻ đỡ phải rầu rĩ rầu rĩa ra rậm rạp. Lành thay!

## TRƯỜNG NÀO CŨNG LÀ TRƯỜNG PHẢI ĐƯỢC MỞ CHO ĐỀU

Sau mấy phiên họp trong phòng gấm máy lạnh thật mát và, mấy ông Hội Đồng Văn Hóa đã sản xuất ra được tới 3 quả khuyến cáo, trong đó có 1 quả được xem là quan trọng nhất vì nhằm lưu ý nhà nước nên mở cửa các trường sở càng sớm càng hay!

Bởi nghĩ rằng quả khuyến cáo trên có phần nặng ký, hi vọng sẽ tạo được ép phê cấp kỳ, nên một số chúng sinh đã khắp khởi mừng thầm ngay từ bây giờ. Trước hết là đám chúng sinh ở trường đua gồm cả chủ ngựa, dô kê, lần tuyệt phích đủ mọi thành phần trong xã hội. Họ lập luận nếu trường học dạy người ta chữ nghĩa thánh A-Lịch San Đờ Rốt, thì trường đua cũng dạy thiên hạ tinh thần mã thượng... kiểu Quan Công, tuy dính dính đến vấn đề tiền bạc thật gay, nhưng nhất định nó mang ý nghĩa giáo dục nhiều hơn. Vậy trường học mà được mở thì trường đua cũng phải mở được, mới hợp lẽ công bằng xã hội.

Tiếp đến là trường nhảy đầm, Tây nó kêu là của đờ đàng, cũng có chung ý nghĩa cao đẹp như giới

trường đua, vì nhảy đầm là môn nghệ thuật, trai gái ôm nhau đánh xà nẻo theo tiếng nhạc trầm bổng chằng những cốc gi xầu hết mà còn mang lại vô khi điều ích lợi. Nó vừa cảm hóa lòng người, an ủi hồn người lại vừa giúp cho máu huyết thêm phương cương, gân cốt thêm dẻo dai vững chắc. Tóm lại trường nhảy đầm cũng cần được trương bảng hiệu vì nó phụ trách dạy dỗ con người về phương diện nghệ thuật thể thao mà!

Sau hết là trường đâm bốp, tiếng Mèo gọi là si tim bết, cũng lại hữu ích luôn. Nhất định trường đâm bốp phải được tiếp tục mở cửa rất gấp, bởi nó đã đóng góp rất nhiều cho xã hội về mặt... y lý. Theo sách vở của đảng tôn sư Hi-pô-cờ-rát hay của Hải Thượng Lãn Ông, thì muốn đâm bốp xưa nay đối với con người cần thiết như cơm gạo để ăn, không khí để thở, trai gái đủ đôi để diễn trò tình vậy. Bằng chứng từ ngày xuất hiện các trường đâm bốp tâm hơi thì xã hội ta đã chẳng có nhiều hiện tượng "lão bạng hồi xuân, trai tơ bền bỉ" đó ru? Cứ đếm những vụ bê bối hôn nhân, hiệp đám của đảng nhưt trình vẫn thường đăng tải hàng ngày thì đủ rõ. Thật mà!

## ĐẠI DIỆN GIỮ I BOONG LỜI HỨA, CỬ TRI GIỮ NGUYÊN SI LẬP TRƯỜNG

Đồng bào nghèo miệt Tân Thuận Đông quận Nhà Bè vừa diễn xuất một quần than trời trách, nước khá lâm ly. Họ tỏ oán rằng từ đời ông cố ông sơ đến giờ, chưa khi nào họ biết mặt mũi cái giọt nước máy nó vuông tròn hay méo nó ba góc như thế nào? Nên cứ phải xài nước giếng bên bên. Mà cái giếng nước giếng ở đây thì chó đẻ hết sức. In hình bị ông trời xỏ lá chơi khăm làm cho nếu không mất lờ thì lại đầy nhóc vàng phen. Giọt giọt quần đã hôi thấy mẹ mà uống vô bao tử thì đúng là tự vẫn kiểu từ từ. Do đó họ đã bị đánh lừa đến một quần lừa. Từ bầu chức nghị hôn đến chức nghị gạt ở Thượng Hạ bộ. Trong suốt thời gian đi ăn mày lòng thương bách tính, bồ nào cũng hứa hẹn rất khiếp. Nhưng "đắc" rồi thì mưới cha lặn cả mưới một. Hoặc có ai may mắn gặp được và chót đại để cập lại vấn đề thì y như mấy cha sẽ trả lời tình queo: Nước máy hả? Nhà tui thiếu gì bà con muốn sai cứ lại đặng. Tui sẵn sàng ủng hộ... miễn phí, đừng e ngại gì hết cho uống phải sức khoẻ!

Bọn CO: Đồng bào Tân Thuận Đông đừng có nên buồn. Các nhà đại diện nói thế là đã giữ đúng lời hứa rồi vậy. Chỉ khi nào đồng bào tởn nhà bị máy ông xua chó bęc-giê ra tiếp chuyện thì hãy phiên trách. Còn bị giới đồng bào cần giữ nguyên si lập trường, tiếp tục ủng hộ mấy ông hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác, để có chỗ đến xin nước đều đều chứ!

## MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GHEN HỮU HIỆU NHẤT

Theo tin một đồng nghiệp nhưt trình vừa đăng tải, hiện nay ở Quảng Ngãi, phong trào tậu V2 đang lên cao, rất đáng khích lệ. Nhiều ông sồn sồn, tuổi đời đã ngả sang mùa thu héo úa, vẫn được những nàng đôi mươi "mè" như Thúy Kiều đối với Kim Trọng, như bà đầm Bửu Hiệp mí lị lão trường Sào mi thuở nào. Điểm đặc biệt đáng nói là có lắm nàng còn trong giá ngọc, thuộc loại chanh cơm ô-ri-gin, cũng ở kẻ sa lem về nâng khăn sửa bốp cho một tấm chồng già. Dĩ nhiên với chức phòng nhì!

Nhưng chính vì cái hiện tượng rất khoái tì cho giới già gân đó, mà nên đánh ghen ngoài xứ Quảng đã bộc phát thật dữ tợn. Hàng ngày cũng như hàng đêm những màn đánh ghen rùng rợn và gay cấn đã diễn ra liên miên, ác liệt. Bởi vậy các nhà thương mại bên tiên đoán thị trường áo xít ất sẽ cao giá trong tương lai không xa. Nhiều người đã bắt đầu tích trữ chất hóa học quý giá này nhằm mục đích gian thương kiếm lời.

Riêng bọn C.O thì lại nghĩ khác đánh ghen bằng áxít kờ như lối thời từ khuya rồi.

Bây giờ là thời buổi Apollo, vậy phương pháp đánh ghen cũng cần phải tối tân hóa thì mới hy vọng gạt hái kết quả tốt đẹp được. Mà phương pháp đánh ghen kỳ bí và ép phê nhất hiện nay: thiết trường không gì hơn là áp dụng đòn câu não: Kiểm thật

## ĐA DANH CẦM TRÒNG

nhiều chân dung các nhà kinh tế gia lưng lầy của Anamta đem về sủ ve thật đẹp, rồi treo cùng khắp mọi nơi trong nhà cho đức lang quân được luôn chiêm ngưỡng hàng ngày. Thế là lòng xuân chắc chắn phải sủ vì tương lai bị gây nó ám ảnh, hết còn ngo nguậy gì được nữa. Không tin các bà V1 cứ thử áp dụng coi. Bọn C.O cam đoan giúp miễn phí, không đòi 1 đồng thù lao nào cả?

## NỀN XUẤT CẢNG BAY BƯỚM CỦA ANAMTA ĐÃ CÓ TỪ KHUYA

Tuần qua, khóa hội thảo phát triển kinh tế kỹ nhĩ đã được khai mạc rất xôm tại trường Cao Đẳng Các Đùm. Các nhà kinh tế thời danh của cả quốc ngoại lẫn quốc nội đều góp mặt đông đảo và rườm rà: với mục đích của, chụp hình, mí lị quay phim đặng hoàng. Lên tiếng trong kỳ hội thảo này, ông Thạch Hách được mô tả là một nhân vật hách xi đùng nhất. Ông chê bai tùm lum, đặc biệt là nền xuất cảng của nhà nước kinh tế ta bị ông chê bai dữ tợn nhất. Ông chê đã bao nhiêu tháng năm qua rồi mà cường quốc Giao Chỉ vẫn chưa có nổi một chánh sách xuất cảng cho ra hồn là nghĩa lý nằm thao? Nguyên nhân nó như thế nào? vân vân...

Theo bọn C.O thì những lời chê bai đã kích vừa kể của ông Thạch Hách thật quá khó nghe. Nó chứng tỏ ông không thức thời chút sủ nào hết tron. Đứng ra từ bao nhiêu năm nay cường quốc Anamta vươn có một nền xuất cảng sáng choang, có thể coi như vô địch thế giới không ngoa: Đó là các vị công ty tiêu thụ con quan, các đảng chính chỉ ra lối thời hoặc vừa bị đá văng khỏi cái ghế ngồi thơm ngon ròn bở... cũng với những gia tài đồ sộ của họ từng chắt bốp để dành nhờ bao công phu áp phe tham nhũng hoặc bóc lột tận tình. Chính nhờ những món xuất cảng đặc biệt này mà cường quốc Giao Chỉ ta đã hạ tụi ngoại quốc biết đến khá nhiều như vậy bộ không hách chán sao mà còn chê bai chứ bới?!

## CUỘC HỘI TA ĐẦY ẤP THẬN TRỌNG

Hai nhà Lập pháp khả kính của cuộc hội Anamta vừa làm một phát so sánh rất bay bướm về khả năng làm luật của 9 cường quốc trong thế giới tự do. Theo hai nhà lập pháp này, tức ông nghị Đoàn Văn Cừu và ông nghị Lê Văn Đổng, thì trong thời gian 5 năm kể từ 1967 đến 1972, cuộc hội Mèo làm được 6596 đạo luật, Nhật bôn làm 555 đạo luật, Phi líp pin làm được 575 đạo luật, Cú Sam làm 453 đạo luật, Mã lai làm 272 đạo luật, Mầm bò hóc làm 230 đạo luật, Tân gia Ba làm 209 đạo luật, Xiêm la làm 88 đạo luật, và cường quốc An Nam Cộng Hòa thì hườn tất đặng 60 đạo luật.

Nhìn bảng so sánh trên, toàn thể quần dân xứ Giao Chỉ đã chẳng khỏi một sự khiếu hãnh. Nó chứng tỏ các nhà đại diện đáng yêu của ta vừa chịu chơi lại vừa thận trọng vô cùng. Làm luật nước nào phải công việc dễ dàng như đối ăn khát uống và kích thích thì cứ việc đi tở? Cần phải nhân nhữ từ tốn vừa mần vừa giải trí cho tinh thần thoải mái thì ý nghĩ mới sâu xa, các điều luật đề ra mới tinh vi sắc bén.

Tóm lại phương pháp làm luật rườm rà của cuộc hội ta quả đúng là phương pháp rất hay, đáng nêu gương cho toàn thể giới soi chung!

Tự hậu kẻ nào còn nói xấu cuộc hội ta, bảo cáo nhà đại diện đầy ấp sự thận trọng của ta là lười như hủi, thì đúng là những quân ăn cháo đá bát vậy!

Quản nhiệm: ĐOÀN VĂN GIAO

In tại nhà in DÂN NGUYỄN

54 Võ Tánh Sài Gòn

Một số 20đ. Một tháng 80đ. Một năm 960 đồng